



๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) ได้ตรวจสอบการสนับสนุนอาหารกลางวันในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่ได้ประกอบอาหารให้ผู้ปกครองมารับที่สถานศึกษาหรือจัดส่งให้ที่บ้าน และไม่ได้จ่ายเป็นเงินให้กับผู้ปกครองไปจัดหาอาหารให้นักเรียนรับประทานที่บ้าน สิ้นปีเงินจึงตกเป็นรายได้สะสมของสถานศึกษา และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ได้ผลักส่งเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ให้กับสถานศึกษาดำเนินการในลักษณะดังกล่าว เงินจึงตกเป็นรายได้สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกัน

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายเงินในการจัดหาอาหารกลางวันในโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและเกิดความเป็นธรรมกับผู้ปกครองนักเรียน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือสถานศึกษาในสังกัดจะจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ย้อนหลังให้กับผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๑.๑ สถานศึกษาไม่ได้ประกอบอาหารหรือไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้ปกครองไปประกอบอาหารเงินจึงตกเป็นรายได้สะสมของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน ผู้บริหารท้องถิ่นอาจอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมได้ตามความจำเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินจึงตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำเงินสะสมไปจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันจากเงินสะสมก็อาจขอทำความเข้าใจกับปลัดกระทรวงมหาดไทย

/เพื่อขอยกเว้น...

เพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๘๙ แห่งระเบียบดังกล่าวได้ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒๖๘/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. แจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองเพื่อนำไปจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานที่บ้าน โดยสำรวจความต้องการของผู้ปกครองและประกอบอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองมารับที่สถานศึกษาหรือจัดส่งให้ที่บ้านหรือจ่ายเงินสดให้ผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือมีการสั่งการให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th